

'ซัชชาติ'ลุยแก้รถติด
จ่อถก'กรมทางหลวง'
หม่าข่าว5คนเด่นกทม.
'ซัชชาติ'เปิดห้องกินข้าวหมก
ไก่ ร่วมกับ 5 บุคลากรดีเด่น
กทม. เล็งถกกรมทางหลวงแก้
จราจรติดขัด (อ่านต่อหน้า 16)

ซัชชาติ

'ซัชชาติ'ลุยปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 06.30 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ) เขตบางบอน นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) เป็นประธานในกิจกรรม "Kick off ผู้ว่าฯ ทำสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านต้น" พร้อมด้วยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีสื่อหลากหลายสำนักเดินทางมาร่วมปลูกต้นไม้ โดยมีกรเปิดลงทะเบียนเพื่อเลือกต้นไม้ อาทิ พะยูง ยางนา ตะเคียน มะฮอกกานีและพะยอม เป็นต้น และติดแท็กต้นไม้ที่มีคิวอาร์โค้ดและป้ายชื่อ นายซัชชาติกล่าวว่า สวน 9 เนินแห่งนี้ต้นไม้ยังน้อย ช่วงสายอากาศร้อนจึงเป็นหมุดหมายที่ดีที่เราจะมาปลูกต้นไม้กัน โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มามากกว่า 30 สำนัก และมาเพื่อตั้งใจปลูกกัน 1,000 ต้น แต่ปลูกแล้วต้องมาดูแลด้วย เพราะฉะนั้นจะคอยดูว่าสื่อกลับมาดูแลหรือไม่ สำคัญคือเราต้องโตไปด้วยกัน และอยากให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้ของเรา ต้องขอบคุณสื่อที่เป็นพลังสำคัญในการกระจายสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน

ปลื้มยอดปลูกทะลุเป้า

"ผมคิดว่าที่ผ่านมาเรามีเรื่องเยอะแยะ แต่พอมีเรื่องดีๆ ก็ขอให้กำลังใจ ตอนนี้ก็มีผู้บริหารหลากหลายสื่อมาร่วมกันปลูก ก็ต้องต่อเนื่องไปตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ 1 ล้านต้น



ปลูกต้นไม้ - นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานกิจกรรม "Kick off ผู้ว่าฯ ทำสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านต้น" พร้อมผู้แทนสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ ที่สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ เขตบางบอน กทม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

ตอนนี้มีคนร่วมกับเราได้ประมาณ 1.3 ล้านต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้ออก แนนอน 4 ปีทะเล่เป้าแรก แล้วก็มีระบบติดตามที่ดี ต้องกราบขอบพระคุณทุกคน ต้นไม้ที่ปลูกเรามีการคัดแล้วมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ ผมปลูกต้นแคราย" นายซัชชาติกล่าว

นายพรพหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกล่าวว่า วันนี้มาเชิญชวนสื่อมวลชนมาร่วมกันปลูก เป็นที่ที่สำนักสิ่งแวดล้อมแนะนำว่าควรจะมาปลูก เนื่องจากเป็นสวนใหม่ วันนี้ทั้งหมดเป็นไม้ยืนต้น เป็นการปลูกเพื่อดูดซับคาร์บอน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อปลูกเสร็จแล้วจะชักชวนกลับมาดูแล ทุก 6 เดือน มาถ่ายรูป เน้นย้ำว่าเราไม่ได้เน้นปลูกอย่างเดียว หรือเน้นปริมาณอย่างเดียว แต่เป็นการดูแลรักษา

ย้ำกลางแปลงกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายซัชชาติให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ไปถึงลานคนเมืองแต่ไม่ได้ดูหนังเพราะคนถ่ายรูปเยอะ งานดังกล่าวไม่ใช่เพียงมิติศิลปะ แต่เป็นมิติเศรษฐกิจด้วย มีแม่ค้าจำนวนมากมาออก บอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสได้ขายของ

"มีแม่ค้าคนหนึ่งบอกขายมา 4 ปีไม่เคยขายดีเท่านี้ เราไม่ได้คิดเงิน เป็นพื้นที่สาธารณะ ผมว่านี่คือสิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจตามเขตต่างๆ มีถนนคนเดิน มีที่ให้พ่อค้าแม่ค้าของขายได้ แต่อย่างน้อยก็เกิดช่องทางใจให้

ผมมองมิติของหนังกลางแปลง ไม่ได้มองในมิติของศิลปะอย่างเดียว แต่มองไปถึงเศรษฐกิจด้วย และผมไปถามร้านค้าข้าวต้มเบ็ดเตล็ดอ้วนเดินไปหน่อยขายดีเลยเพราะคนมากก็ต้องมากินมาจับจ่ายใช้สอย นี่เป็นมิติที่เมืองเราขาดตรงนี้ไป พอเรากระจายมาที่เส้นเลือดฝอย แทนที่จะดูหนังในห้างก็มาดูหนังกลางแปลง คนที่ได้คือแม่ค้าขายอ้อยควั่น ขายปลาหมึกปิ้ง เมื่อวานผมไลฟ์สดแม่ผมโทรมาตี 4 บอกแม่อยากกินปลาหมึกปิ้ง เพราะแม่ดูข่าว เตียวส่งให้หน่อย ตอนนี้ไม่มีเตียวรอส่งตาหน้า" นายซัชชาติกล่าว

ร่วมประชุมเขตบางบอน

ต่อมาเวลา 08.35 น. นายซัชชาติเดินทางมายังที่สำนักงานเขตบางบอน ตามกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร เพื่อประชุมเรื่องการจัดการปัญหาในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเอ็กซัย 1 พร้อมนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าห้องประชุม นายซัชชาติได้เดินชมพื้นที่ของสำนักงานเขตบางบอนตามบริเวณต่างๆ อาทิ พื้นที่เก็บอุปกรณ์การทำต่างๆ และสวนหย่อมในสำนักงานเขต ชื่อสวนบางบอนสุขใจ ที่นายซัชชาติได้ให้อาหารปลาในบ่อน้ำที่สวนด้วย จากนั้นกราบสักการะพระพุทธรูปรัตนมณีเศวตพิสุทธ์ (หลวงพ่อกว) และศาลพระภูมิพร้อมวางมาลัยดอกไม้ก่อนเดินเข้าห้องประชุมเอ็กซัย 1

ทั้งนี้การประชุมเป็นการรายงานข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตผ่าน Mapping พร้อมกำหนดจุดพิกัดต่างๆ ที่สำคัญ จุดอ่อนน้ำท่วมขัง, จุดเสี่ยงน้ำท่วม, จุดเสี่ยงภัยและอันตราย, จุดหาบเร่-แผงลอย พื้นที่สีเขียว, สวนสาธารณะ เป็นต้น และรายงานปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินการแอฟฟัฟฟราฟฟี่ฟองดูว์

แนะอย่าใช้แอร์แก๊สไนโตรเจน

จากนั้นนายชัชชาติกล่าวก่อนเริ่มประชุมเรื่อง การจัดการปัญหาในการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร โดยโยนไปถึงกิจกรรม "Kick off ผู้ว่าฯทำสื่อ ปลุกต้นไม้ล้านต้น" เมื่อเวลา 06.30 น. โดยมีสื่อกว่า 30 สำนักเดินทางมาร่วมปลุกต้นไม้ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีสื่อมวลชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ต่อไปนี้การจัดงานต่างๆ อย่าใช้แอร์แก๊สไนโตรเจน เพราะเสี่ยงประมาณโดยใช้เหตุ

"ตอนเช้าเป็นเรื่องที่ดีที่มีสื่อมวลชนมาเยอะ ต่อไปพวกงบประมาณในการจัดงานอย่าไปใช้พวกแอร์แก๊สไนโตรเจน เพราะมันเสียตังค์โดยใช้เหตุ สุดท้ายมันไม่เป็นมรรคเป็นผลต่อประชาชนมาก ผมว่าทีมแอร์แก๊สไนโตรเจน ใช้ทีมฟิวเจอร์" นายชัชชาติกล่าว

ร่วมหม่าข่าว5คนดีเด่นกทม.

ต่อมาเวลา 11.37 น. นายชัชชาติเดินจากห้องประชุมมายังห้องเอนกประสงค์เพื่อร่วมรับประทานอาหารร่วมกับบุคลากรดีเด่นทั้ง 5 คน โดยนายชัชชาติได้ร่วมพูดคุยสอบถามถึงการทำงานและสภาพชีวิตครอบครัว เช่น เรื่องการเล่าเรียนของบุตรต่างๆ ก่อนกล่าวว่า "ผมอยากกินข้าวหมกไก่" ก่อนมีผู้มาเปลี่ยนข้าวขาหมูเป็นข้าวหมกไก่ให้นายชัชชาติ และเชิญให้ทุกคนรับประทานอาหารโดยไม่ต้องรอดต

สำหรับบุคลากรดีเด่นทั้ง 5 คน ได้แก่ 1.นางนิภาภรณ์ เล็กสมทรง พนักงานทั่วไป (กวาด) 2.นายสานนท์ ฤกษ์ใหม่ พนักงานทั่วไป (เก็บขยะมูลฝอย) 3.นายสัญญา จรุงกลิ่น พนักงานประจำรถ (รถสูบล้างปฏิภูล) 4.นายสิงห์หา ปัญญาทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) 5.นายประยงค์ คักดี บริบูรณ์ พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาหารที่ร่วมรับประทานเป็นเมนูข้าวขาหมูใส่ไข่ต้มและข้าวหมกไก่ และผลไม้ อาทิ องุ่นแดง ฝรั่ง และแอปเปิ้ล เป็นต้น และเมนูของหวานเป็นกล้วยบวชชี

ตรวจเขตบางบอนพบ3ปัญหา

จากนั้น ที่โครงการบ้านมั่นคง เขตบางบอน นายชัชชาติลงพื้นที่ในกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร โดยมี นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย, นายมานพ มารุ่งเรือง ส.ก.เขตบางบอน และนางทริพร โชติบุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน ร่วมให้ข้อมูล

นายชัชชาติกล่าวว่า เขตบางบอนปัญหาหลักๆ คือการจราจร น้ำท่วมและเศรษฐกิจถนนบางบอน 3 และถนนบางบอน 5 รถติดตลอดเนื่องจากมีจุดสี่แยกและสามแยกที่รถติดมาก และพอข้ามทะเลไปถึงหนองแขมก็มีสะพานไปถึงเพชรเกษม 85 กับ 81 ซึ่งมีจุดที่เป็นคอขวด บนสะพานชั้น ตอนนี้งานกทม.ได้จัดงบประมาณสะพานให้แล้ว โดยทำสะพานคอขวดนี้จาก 2 เลนให้เป็น 4 เลน ทำให้รถสามารถระบายไปทางหนองแขมได้ดีขึ้น ปัญหาคือมอมหนองแขม ซึ่งจะทำให้การหารือกบกรมทางหลวงอีกครั้งเรื่องการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ

นายชัชชาติกล่าวว่า เรื่องที่ 2 คือเรื่องน้ำท่วม เนื่องจากมีคลองเป็นจำนวนมาก น่าจะประมาณ 30 กว่าคลอง บางคลองนานๆ ลอกที่ บางหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังด้วย ปัญหาที่ 3 ชุมชนบางบอนเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบอยู่แค่ 12 ชุมชน ยังมีชุมชนอีกจำนวนมากที่จัดตั้งไม่ได้เพราะผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆ เท่าที่เป็นรูปธรรมตามกฎหมายได้ "คงต้องดูมาตรการว่าจะมีมาตรการให้ชุมชนเหล่านี้เข้าสู่ระบบได้อย่างไร โดยภาพรวมหลักแล้วเขตบางบอนคือเรื่องคมนาคม น้ำท่วมและปัญหาเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นในทุกๆ ที่เหมือนกัน เราควรรับปัญหาไปแล้วจะดำเนินการแก้ไข" นายชัชชาติกล่าว

เข้าร่วมงาน'บางกอก กำลังดี'

ต่อจากนั้น นายชัชชาติเดินทางไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสวนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ มีการจัดงานเทศกาล บางกอก กำลังดี-ที่ฝั่งธน โดยเครือข่ายฝั่งธน, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, เครือข่ายคนไร้บ้าน Penguin Homeless : The Homeless Story ร่วมด้วยสำนักงานเขตบางกอกน้อย และชุมชนในพื้นที่

นายชัชชาติชมเทศกาล โดยเยี่ยมบูธจำหน่ายสินค้าของโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่

จากนั้นร่วมชมการแสดงดนตรี โดยใน

ตอนหนึ่งนายชัชชาติกล่าวต่อผู้ร่วมกิจกรรมว่า การเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมามาเราไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เด็ก

"ถามว่า กทม.เกี่ยวอะไร เรื่องเรียนรู้ กทม.ไม่ค่อยรู้หรอก ต้องให้เครือข่ายมาร่วมกัน ถามว่าสวนนี้ของใคร ของประชาชน กทม. มีหน้าที่แค่ดูแล และใช้พื้นที่ให้สอดคล้องความต้องการของประชาชน นอกจากสวนแล้วอาจใช้พื้นที่โรงเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ จันทร์ถึงศุกร์ เรียนในระบบการศึกษา เสาร์-อาทิตย์ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ แต่ไม่ได้จะให้ครูมาทำงานในวันหยุด ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อน เพียงแต่ขอให้เปิดพื้นที่เท่านั้น เราอาจใช้อาสาสมัครต่างๆ" นายชัชชาติกล่าว

ยันทำเพื่ออนาคตคนรุ่นใหม่

นายชัชชาติกล่าวว่า กทม.ต้องสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยเป็นหนึ่งในนโยบาย กทม.จะทำเต็มที่ทุกอย่าง เราทำในวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อเด็กรุ่นใหม่ตัวเล็กๆ ที่จะเป็นเจ้าของเมืองต่อไปในอนาคต เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนอนาคตแน่นอนว่าต้องมีการทำงานร่วมกัน ระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วจริงๆ ต้องมี 4 เกลียวคือ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ และชุมชน 4 เกลียวนี้สามารถพึ่งเป็นเชือก แต่ที่ผ่านมามาต่างคนต่างทำ กทม.จัดงาน ก็จ้างแอร์แก๊สไนโตรเจนจัด สุดท้ายประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม เนื้อหาก็หายไป

"เราต้องให้คนในชุมชนมาเป็นส่วนร่วม เชื่อว่าจะได้ผลงานที่ตอบโจทย์ อย่างวันนี้ไม่ต้องมีแอร์แก๊สไนโตรเจน เป็นเทศกาลที่น่ารัก กทม.จะดีขึ้นได้ พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน 1 เดือนที่ผ่านมาเห็นชัดเลยว่าเรามีพลัง อย่างโครงการต้นไม้ล้านต้น ตอนนี้ได้ 1.3 ล้านต้นแล้วภายในเดือนเดียว โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท ทุกคนมาร่วมมือกัน แม้คนจะมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็มีเยอะ เราอยากในเยาวชนมีอนาคตที่ดี หลายอย่างเราเห็นร่วมกัน" นายชัชชาติกล่าว